



o VÕ-HÔNG-SANH ghi

BAN CHẤP HÀNH HỌC-SINH

Tổng Thư ký :	PHAN-ĐÌNH-THUẬN	11a
Phó TTK Ngoại-Vụ:	VÕ-HÔNG-SANH	11a
Phó TTK Nội-Vụ :	NGUYỄN-VAN-NGỌC	10b
Trưởng Ban Học- Tập - Xã-Hội :	NGUYỄN-NGỌC-HÙNG	10a
Trưởng Ban Báo- Chí - Văn-Nghệ :	BÙI-NGỌC-THÀNH	11a
Trưởng Ban Thể- Thao - Du-lịch :	TRẦN-ĐẠI-HÙNG	10a ₁
Trưởng Ban Trật- Tự - Khánh-Tiết :	LÊ-VAN-CHÂU	9/2

TIN-TỨC SINH-HOẠT HỌC-ĐƯỜNG

Ngày 06.12.73 :

Vào ngày ghi trên toàn thể học-sinh sáng cũng như chiều đã đi bầu B.D.D.H.S Cuộc bầu cử được diễn ra dưới hình thức phổ-thông đầu phiếu. Có tất cả 03 Liên-danh tranh cử và kết quả Liên-danh 1 đã

thắng cử với tỷ-số 60%.

Ngày 08.12.73 :

Mặc dầu chưa ra mắt, hội-đồng hướng dẫn cũng như học-sinh. Ban Đ.D.H.S. vừa đặc-cử đã đi phổ biến và giải thích việc thi đua thể-thao và báo-chí kết quả rất tốt đẹp.

Ngày 12,12.73 :

Lễ ra mắt Ban Đại-Diện Học-sinh đã cử hành vào lúc 08 giờ sáng với sự hiện-diện đông đủ Giáo-sư cùng học-sinh. Thầy Tổng-Thư-Ký nói lý do và tường trình cuộc bầu cử vừa qua cùng giới-thiệu từng học sinh đặc-cử với Thầy Hiệu-Trưởng. Sau đó Thầy Hiệu-Trưởng đã trao ấn-tín cho Ban Đại-Diện. Anh Tổng-Thư-Ký đã lên máy ghi âm ngõ lời cảm ơn Thầy Hiệu-Trưởng cùng Ban giảng-huan hứa sẽ tiếp tay với nhà trường. Sau đó Thầy Hiệu-Trưởng ngõ lời cùng B.D.D. và học-sinh. Buổi lễ ra mắt đã bế-mạc vào lúc 08 giờ 30'

TRANH GIẢI BÓNG TRÒN LIÊN LỚP : Đệ-Nhất-Cấp và Đệ-Nhi-Cấp :

Trong chiều hướng nâng cao tinh thần hoạt-động cho học-sinh của trường. Ban Giám-Độc cùng Hội-Đồng hướng-dẫn đã chấp thuận cho 02 giải bóng tròn một cho nhất

cấp và một cho đệ-nhi-cấp. Kết quả được ghi nhận như sau :

Liên lớp Sáu đã vô chung kết với liên lớp Chín và liên lớp Chín đã thắng liên lớp Sáu và đã vô địch giải Đệ-Nhất Cấp. Riêng lớp Đệ-Nhi-Cấp thì lớp Mười Một A (11A) đã thắng lớp 10B và đã chiếm giải vô địch Đệ-Nhi-Cấp (cũng xin được nhắc lại năm trước lớp 10A (tức bây giờ là 11A) cũng đã chiếm giải vô-địch. Như vậy lớp 11A đã hai lần vô-địch về giải bóng tròn. Lớp này được sự cố-vấn của Giáo-sư Võ-văn-Vân.

Hai lớp vô địch đã chụp hình kỷ-niệm với Thầy Hiệu-Đoàn-Trưởng cùng Giáo sư Trưởng Ban Thể-Thao.

THUYẾT-TRÌNH CHO HỌC-SINH :

Ban Đại-Diện Học-sinh đã tổ-chức một cuộc thuyết-trình với đề-tài "Tình-yêu trong Dân-Ca Việt-Nam" thuyết-trình viên là Giáo-sư Nhạc-sĩ Nguyễn-văn-Vinh. Buổi thuyết-trình đã có kết quả rất tốt đẹp với bầu không khí thật linh-hoạt. Với khoảng 250 học-sinh đã tham-dự buổi thuyết-trình này tại Hội-Trường của Trường.

IN THIỆP XUÂN :

Năm nay khác hẳn với những năm khác khi mùa Xuân về, anh chị lớp 11B đã in một tấm thiệp Tết, hình thức rất đẹp được học-sinh mua rất nhiều.

THAM VIẾNG CHIẾN-SĨ TĐ81/BDQ/BP :

Vào sáng ngày 08.02.74 học - sinh trường cùng Thầy Hiệu-Trưởng, Thầy Tổng Thư-Ký và Cô Trưởng Ban Xã-Hội đã đi thăm viếng chiến-sĩ TĐ81/BDQ Biên-Phòng Chiến-sĩ cùng học-sinh đã tìm thấy sự thông cảm nên cuộc thăm viếng đã vui-vẻ lạ thường. Hai bên đã trao đổi kỷ-vật cho nhau thật là cảm-động để làm kỷ-niệm.

Ngày 03.03.74 :

Văn-Nghệ gây quỹ cho Đặc-San Hè đã được Ban Đại-Diện học-sinh thực hiện vào lúc 09 giờ sáng. Kết quả rất tốt đẹp.

NGÀY TRẠI "TRUYỀN-THỐNG HỌC-ĐƯỜNG"

Vào lúc 07 giờ 30' ngày 30.03.1974 học-sinh sáng cũng như chiều đã có mặt đông đủ tại sân cỏ. Anh chị nào tay cũng cầm gậy vai thì mang ba-lô trông gương mặt người nào người nấy thật là hớn hờ, vui tươi. Thầy Hiệu-Trưởng đã căn dặn

mấy điều cần thiết trước khi radia điem
cắm trại, đúng 08 giờ học-sinh các lớp
bắt đầu dựng trại và 9 giờ tập trung tất
cả tại khán-dài và 09g30' quan - khách
cùng Vị Chủ-tọa đến. Buổi lễ này được
đặc dưới sự chủ-tọa của ông Chánh-Sở học
chánh Pleiku. Trong buổi lễ này học sinh
của trường đã thi đua nhiều mục và đã
cho ra mắt Quý Vị quan-khách đặc s á c
nhất là mục hóa trang đã được khen ngợi
nhiệt liệt. Sau đó quan khách đã đi thăm
phòng triển lãm và các lớp... Buổi chiều
cùng ngày học-sinh các lớp đã dự - t h i
nhiều tiết mục như : đi xe đạp chậm, kéo
dây và nhảy bao bố và chiều đến có cuộc
thi nấu cơm cùng khoai lang và mì. Tối
đến học-sinh đã tham-dự lửa trại và thi
đua Văn-nghệ. Trong buổi thi đua Văn -
nghệ tối hôm đó có sự hiện diện của Ông
Bà Chánh-Sở Học-Chánh cùng nhà thơ Vũ-
Hoàng, đêm văn-nghệ kéo dài cho tới 12g
khuya. Sáng 31.3.74 cũng là ngày bế-mạc
trại, cũng là buổi sáng phát giải thưởng
cho các lớp đã đoạt giải các bộ môn. Cuối
cùng Thầy Hiệu-Trưởng đã ngỏ lời cùng
với học-sinh và chào cờ bế-mạc. Một điểm
nổi bật nhất là cuộc trại này đã được
quay phim và truyền hình lại tại đài Qui
Nhơn, Nhatrang, Saigon và Cần-Thơ.. Thật
hạnh-diện cho học-sinh Trường Phạm-Hồng
Thái./-